

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ รฟม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

01 รฟม. จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม



เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. และผู้สังเกตการณ์ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยได้รับเกียรติจาก นายฐิตพงศ์ พุทธิวิญญู ผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน รฟม.

โดยการลงนามข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่เห็นชอบการนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมไปกำหนดใช้โดยอนุโลม สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุน ภายใต้กฎหมายอื่นนอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ต้องดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นโครงการร่วมลงทุนขนาดใหญ่ และมีผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์สาธารณะ

02 รฟม. จัดพิธีสักการะท้าวมหาพรหม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565



เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. นำคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยงาน ได้แก่ ศาลท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่ พระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์ รฟม. ประจำปี 2565 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ กิจกรรมประกวดชุดผ้าไทย ประกวดการแต่งกายและการรณรงค์สวมชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และกิจกรรมสืบสานสงกรานต์เบิกบานผ้าไทย เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในกิจกรรมวันสงกรานต์ รฟม.

03 รฟม. ชวนชิม สุขใจ ในงาน “MRT Market ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ ลานหน้าอาคารจอดแล้วจร สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ทางออก 2) ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 เมษายน 2565



เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รฟม. เป็นประธานเปิดงาน “MRT Market ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ประจำปี 2565 โดยมี นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) นางพิน นพกุลสถิตย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตห้วยขวาง และผู้บริหาร รฟม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โดย รฟม. ได้กำหนดจัดงาน “MRT Market ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารจอดแล้วจร สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ฝั่งประตูทางออกที่ 2 โดย รฟม. ได้นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และสายสีส้ม รวมทั้งสิ้น 20 ร้านค้า มาจัดจำหน่ายอาหารและสินค้าภายในงาน อาทิ เจมেন্ট ลูกชิ้นปลาเยาวราช, ร้านไก่ย่างแม่สุวรรณ, โชกุนสวนเบตง คุณซัน, ขนมจีนปูเป้, Sante น้ำผักผลไม้สกัด, ร้านหมูปังรถไฟ, งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมงาน อาทิ กิจกรรมแสดงบัตรโดยสาร MRT แลกรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าภายในงาน และกิจกรรมช้อปปิ้งสินค้าที่ทอง สุดคุ้ม โดยซื้อสินค้าครบ 150 บาท รับคูปองชิงโชคลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ และสร้อยคอทองคำ ทั้งนี้ งาน “MRT Market ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง รฟม. กับชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียของ รฟม.

04 รพม. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 110 ปี



เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รพม. เป็นผู้แทน รพม. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 110 ปี ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ รพม. ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศลสาธารณะของกระทรวงคมนาคม ในโอกาสดังกล่าวด้วย

05 รพม. ร่วมประกาศเป้าหมายใหม่ 'MISSION 2023' ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO₂ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน



เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมประกาศเป้าหมายใหม่ 'MISSION 2023' ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO₂ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เข้าร่วม ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันประกาศเป้าหมายใหม่ ลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO₂ ภายในปี 2566 และมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามนโยบายของภาครัฐต่อไป ทั้งนี้ รฟม. ได้ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกมาตั้งแต่ปี 2552 โดยปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. อยู่ในแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ.2564 - 2573 สาขาคมนาคมขนส่ง ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งจากการคำนวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) มีปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 ประมาณ 30,398 และ 1,320 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามลำดับ รวมถึงมีโครงการ Green Office เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลังงาน ลดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านการนำหลัก 3R ซึ่งได้แก่ Reuse การใช้ซ้ำ Reduce การลดการใช้ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง รฟม. ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 245 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ผ่านการดำเนินโครงการ Green Office ประจำปี 2562 - 2563 และในปี 2564 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 1.378 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

06 รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี



เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวจิรนนท์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รฟม. เป็นผู้แทน รฟม. แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดย รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโอกาสดังกล่าวด้วย

07 รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 125 ปี



เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 นางสาวบุษกร อยู่สุข ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ รฟม. เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 125 ปี ณ ตึกบัญชาการรถไฟ โดย รฟม. ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟในโอกาสดังกล่าวด้วย

08 รฟม. มอบเงินสนับสนุนโครงการกล่องรอดตาย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการแข่งขัน “RoV - Chula Alumni The Charity Tournament 2022” ฉลองครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 รฟม. โดย นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการกล่องรอดตาย จำนวน 150,000 บาท ในการจัดการแข่งขัน “RoV - Chula Alumni The Charity Tournament 2022” เนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง รฟม. ได้ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภทหน่วยงาน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การแข่งขัน “RoV - Chula Alumni The Charity Tournament 2022” จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการกล่องรอดตาย เพื่อรับบริจาคยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระหว่างรอเตียง และดูแลตนเองระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของ รพม. ในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ชุมชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่นนี้

09 รพม. จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม MRTA Sharing ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สนับสนุนเงินและสิ่งของให้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย



เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน รพม. มอบเงินและสิ่งของ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง แอลกอฮอล์ล้างมือ ชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ (ATK) และของใช้ต่างๆ รวมมูลค่า 100,000 บาท จาก ผู้บริหาร และพนักงาน รพม. ผ่านกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม MRTA Sharing ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมี นายเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม MRTA Sharing จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน รพม. ได้มีโอกาสตอบแทนและแบ่งปันให้กับสังคม รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน

10 รพม. ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการดำเนินโครงการ “Green Office” ประจำปี 2564



รพม. ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 1.378 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ผ่านการดำเนินโครงการ “Green Office” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ รพม. ได้ดำเนินโครงการ “Green Office” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจัดให้มี กิจกรรม MRTA 3R ได้แก่ Reuse การใช้ซ้ำ Reduce การลดการใช้ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการรณรงค์ให้ ผู้บริหาร และพนักงาน รพม. คัดแยกขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำขวดพลาสติกดังกล่าวไปรีไซเคิล ทำเป็นเม็ดพลาสติกในการผลิต เส้นใยเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้า ซึ่งตลอดระยะดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2564 รพม. มียอดการคัดแยกขวดน้ำพลาสติก สะสม จำนวน 106,997 ขวด หรือ 1,337.22 กิโลกรัม
